

Số: 02/QĐ-UBND

Quảng Phú, ngày 03 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 61-NQ/ĐU ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Đảng
ủy xã Quảng Phú về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2023
của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Xét đề nghị của Văn phòng – Thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công theo dõi, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai các giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang, phát triển khu trung tâm xã, các chương trình trọng điểm và kế hoạch đầu tư công, kế hoạch đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

a) Ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế chỉ đạo công chức Tài chính – Kế toán theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 10%.
- Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 10,6 tỷ đồng;
- Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 100 triệu đồng;

b) Ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế và ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa – Xã hội chỉ đạo các lĩnh vực chuyên môn trong thực hiện nâng cao giá trị sản xuất, đào tạo, giải quyết việc làm tăng thu nhập...để thực chỉ tiêu:

- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57 triệu đồng.

(Giao công chức Văn phòng – Thống kê xã tham mưu UBND xã phối hợp với Chi cục Thống kê huyện để tổ chức thống kê, tính toán thu nhập năm 2024 đảm bảo theo quy định)

c) Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa – Xã hội chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu:

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 15,5%.
- Tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,5%.
- Lao động qua đào tạo trên 80%, trong đó trên 35% có văn bằng, chứng chỉ.

d) Ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế chỉ đạo công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu:

- Tỷ lệ phân loại rác tại hộ gia đình trên 95%;
- Duy trì xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 02 thôn Hà Cảng và thôn Bắc Vọng Đông đạt thôn kiểu mẫu.

3. Các chương trình trọng điểm

Ông Nguyễn Văn Tuất, công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường phối hợp với các ngành, lĩnh vực tham mưu UBND xã chỉ đạo tổ chức thực hiện 02 chương trình trọng điểm:

- Chương trình nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

- Chương trình phát triển Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm.

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về sản xuất nông nghiệp toàn diện

a) Ông Nguyễn Văn Tuất, công chức Địa chính- NN-XD-MT xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

- Phần đầu tổng giá trị ngành nông nghiệp đạt 94,36 tỷ đồng và chiếm 10,7% tổng giá trị sản xuất.

Triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất ở các thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ tham gia thực hiện các mô hình sản xuất mới; nhân rộng các mô hình có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho nhân dân, huy động và tranh thủ các nguồn lực để đầu tư hạ tầng; Phát huy cao vai trò các HTX nông nghiệp trong chỉ đạo điều hành sản xuất và các dịch vụ nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục liên kết với Tập đoàn Quế Lâm duy trì các cơ sở chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ tại khu vực Cồn Chọ và liên kết sản xuất 10ha lúa theo hướng hữu cơ tại xứ đồng Ô Rang thôn Phú Lễ; HTX nông nghiệp Phú Thuận duy trì vùng sản xuất lúa chất lượng cao 15ha tại xứ đồng Cao Xá Đức Trọng để thu mua tiêu thụ cho bà con; mở rộng mô hình trồng sâm Bô Chính lên 0,15ha. HTX nông nghiệp Phú Hoà tiếp tục đưa các giống mới có triển vọng vào sản xuất như: 10ha giống lúa HG244 tại Đội I và thôn Bác Vọng Đông, 05ha giống lúa BDR 999 tại thôn Xuân Tuỳ. Đồng thời, duy trì sản xuất 18,7ha cây lạc đã cấp mã vùng theo hướng VietGap.

Phối hợp với các phòng ban của huyện để hoàn chỉnh đề án xây dựng khu sản xuất kết hợp chăn nuôi tại khu vực Cồn Chọ và khu vực Lò Vôi diện tích khoảng 6ha để vận động người dân chuyển đổi, sắp xếp lại các loại cây trồng, phát triển một số cây trồng phù hợp để tạo điểm nhấn, nâng cao về giá trị ha canh tác, đồng thời đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí của cấp trên.

Liên kết với Tập đoàn Vinaseed để sản xuất 20 ha ngô giống tại 03 thôn Phú Lễ, Hà Cảng, Hạ Lang thuộc khu vực HTX Phú Thuận.

Đẩy mạnh công tác cải tạo vườn gấn với xây dựng vườn kiểu mẫu trên địa bàn. Chỉ đạo HTX nông nghiệp Phú Thuận tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm. Tiếp tục thực hiện chương trình “mỗi xã mỗi sản phẩm” (OCOP), tập trung để hoàn thiện một số sản phẩm có lợi thế, đặc trưng của địa phương: Gạo Phú Thuận, lạc rang tỏi ớt, tinh dầu trầm.

Phần đầu ổn định diện tích gieo trồng 1.160 ha; trong đó: Lúa 770 ha, Lạc 240 ha, mía 7 ha và 145 ha cây trồng, rau màu các loại. Phần đầu năng suất lúa bình quân trên 65 tạ/ha, 100% giống lúa xác nhận đưa vào sản xuất. Tổng sản

lượng lương thực có hạt trên 4.900 tấn; trong đó lúa 4.850 tấn; giá trị sản phẩm trên 01 ha canh tác đạt 95 triệu đồng.

Vận động người dân mạnh dạn tái đàn lợn, *khuyến khích người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi lợn để phòng dịch bệnh. Hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, kỹ thuật, giống, thức ăn, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng vườn kiêu mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư xây dựng mới lò mổ để hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.*

Làm tốt công tác thú y, thực hiện tốt kế hoạch tiêu độc khử trùng, tiêm phòng dịch bệnh, nhằm đảm bảo môi trường chăn nuôi. Tích cực tranh thủ các dự án hỗ trợ và tạo điều kiện để nhân dân phát triển chăn nuôi; tăng số lượng tổng đàn vật nuôi các loại. Phấn đấu năm 2024, đàn lợn đạt 1.000 con trong đó lợn nái 200 con; đàn gà 50.000 con; đàn vịt 30.000 con.

Duy trì và phát huy hiệu quả diện tích nuôi cá hồ 5,8 ha không để tình trạng bỏ hoang gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tiếp tục quy hoạch, sắp xếp và quản lý việc nuôi cá lồng trên sông Bồ, khuyến khích phát triển cá lồng, bè khu vực từ Bắc Vọng Tây đến Nam Phù Nho Lâm. Chú trọng các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh đối với cá lồng. Tiếp tục thực hiện việc đăng ký nuôi thủy sản ban đầu để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thủy sản. Phấn đấu sản lượng cá đạt 310 tấn.

2) Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và làng nghề

Ông Nguyễn Văn Tuất, công chức Địa chính- NN-XD-MT xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh các nghề, làng nghề hiện có. Gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ. Trên cơ sở HTX Mây tre đan Bao La được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch, tiếp tục chỉ đạo HTX Mây tre đan Bao La tiến hành chỉnh trang, sắp xếp lại đối với cơ sở sản xuất và nhà trưng bày sản phẩm. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ cấp trên để hoàn thiện khuôn viên HTX, bố trí trồng thêm cây xanh để tạo khuôn viên cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”; quan tâm thiết kế mẫu mã sản phẩm, kết hợp với phát triển dịch vụ du lịch. Khuyến khích mở lớp đào tạo nghề cho lao động trẻ tham gia vào làng nghề, đồng thời tạo cơ hội để tìm kiếm việc làm ở trong, ngoài tỉnh. Phấn đấu 90% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên và tổng doanh thu đạt 460,3 tỷ đồng, chiếm 52,5% tổng giá trị sản xuất.

3) Thương mại - dịch vụ

Ông Nguyễn Văn Tuất, công chức Địa chính- NN-XD-MT xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Khuyến khích phát triển mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành dịch vụ, tăng tỷ trọng ngành kinh tế dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của xã gắn với việc chỉnh trang và phát triển dịch vụ từ cầu Tứ Phú đến Chợ.

Tiếp tục kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ, nhất là ở trên dưới cầu Tứ Phú, khu dân cư thương mại dịch vụ ven sông thôn Phú Lễ, Khuyến khích các hộ có điều kiện phát triển kinh doanh đa dạng các loại hình dịch vụ như: Dịch vụ thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng, hàng ăn uống... ở các thôn để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Năm 2024, phân đầu nâng tổng giá trị của ngành thương mại - dịch vụ đạt 338,449 tỷ đồng, chiếm 36,8% tổng giá trị sản xuất.

4. Phát triển các thành phần kinh tế

Ông Nguyễn Văn Tuất, công chức Địa chính- NN-XD-MT xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Chú trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành nhằm phát huy cao vai trò kinh tế Hợp tác xã gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách của nhà nước liên quan đến hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế để khuyến khích, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Chỉ đạo xây dựng các mô hình hợp tác phù hợp, có hướng liên kết kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nhân dân. Theo dõi, đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất thí điểm để có hướng nhân rộng.

Công khai các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế- xã hội và tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập. Chỉ đạo 2 HTX NN tiến hành đại hội hết nhiệm kỳ theo Luật HTX.

5. Huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Ông Nguyễn Văn Bảo, công chức Địa chính- NN-XD-MT xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Triển khai thực hiện quy hoạch đất ở các thôn, các điểm dân cư mới, để tổ chức đấu giá, giải quyết đất ở, bổ sung ngân sách và phục vụ tái đầu tư; Phát huy hoạt động xây dựng các công trình dân dụng của nhân dân, phối hợp làm tốt công tác vận động, huy động nguồn lực trong dân để đóng góp đầu tư các công trình công cộng của thôn, xóm. Triển khai có hiệu quả các công trình trọng điểm trong năm 2024. Phân đầu năm 2024 tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng lên 10%.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư

phát triển kết cấu hạ tầng; Có kế hoạch giải pháp phù hợp để huy động tối đa các nguồn lực của địa phương; tích cực tranh thủ sự đầu tư của các cấp và nguồn hỗ trợ của các tổ chức để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Chọn lựa các công trình trọng điểm, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để hoàn thành trong năm 2024.

5. Tài nguyên - môi trường

a) Ông Nguyễn Văn Bảo, công chức Địa chính- NN-XD-MT xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và định hướng đến năm 2030 theo kế hoạch của huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung giải quyết tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các trường hợp còn tồn đọng. Phối hợp giải quyết kịp thời các khiếu nại, tranh chấp liên quan đất đai trên địa bàn, hạn chế việc khiếu kiện phức tạp, vượt cấp.

b) Ông Nguyễn Văn Tuất, công chức Địa chính- NN-XD-MT xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Tăng cường tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của các ngành và người dân trong giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, nhất là ở trong thôn xóm và tăng cường công tác tuần tra việc khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Bồ đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nâng cao nhận thức của nhân dân về ứng phó biến đổi khí hậu; chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. Thường xuyên rà soát các hộ sinh sống ở những điểm xung yếu để có kế hoạch sơ tán khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là các hộ già cả, neo đơn; Tổ chức các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đảm bảo kịp thời khi có tình huống xảy ra.

6. Quản lý Tài chính - ngân sách

Bà Phan Thị Thảo Tiên, công chức Tài chính – Kế toán xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Tập trung hoàn thành quyết toán công trình xây dựng cơ bản, có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2024; thường xuyên đôn đốc công tác thu, tích cực bồi dưỡng và khai thác nguồn thu đảm bảo tăng thu trên địa bàn. Phối kết hợp với cơ quan thuế để quản lý các cơ sở kinh doanh nhằm tăng các khoản thu từ thuế.

Thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra và giám sát tình hình thu, chi ngân sách. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, đặc biệt là các khoản chi về vốn mang tính

chất xây dựng cơ bản, điều hành ngân sách theo dự toán được phê chuẩn. Tiếp tục thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phân đấu tổng thu ngân sách xã năm 2024 đạt 10,6 tỷ đồng.

7. Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao

Ông Trần Quang Hoanh, công chức Văn hóa – Xã hội xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với nhân dân; Tổ chức các hoạt động thiết thực trong dịp Tết cổ truyền, các ngày Lễ lớn trong năm. Duy trì phối hợp xã đoàn tổ chức giải bóng đá thanh niên đầu năm nhân dịp Mừng Đảng- Mừng Xuân; Tham gia đầy đủ các giải thi đấu do huyện tổ chức như: đua ghe truyền thống, bóng bàn, cầu lông, VHVN và tham gia tốt các hoạt động trong chương trình Lễ hội “ Sóng nước Tam Giang năm 2024”.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số, phân đấu hoàn thành các nội dung, kế hoạch thực hiện trong chuyển đổi số, làm tốt công tác bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm 2024, thực hiện tốt quy ước thôn văn hoá. Quan tâm công tác chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa, nhà Bia ghi danh liệt sĩ xã; Chỉ đạo HTX mây tre đan Bao La đầu tư, nâng cấp cảnh quang phát huy điểm du lịch trải nghiệm gắn du lịch nhằm thu hút du khách.

8. Giáo dục - đào tạo

Ông Trần Quang Hoanh, công chức Văn hóa – Xã hội xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa giáo dục, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ đối với giáo dục - đào tạo, làm tốt công tác huy động, duy trì số lượng học sinh các trường và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành tốt năm học năm học 2023-2024.

Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, hạn chế tối đa học sinh yếu; quan tâm chất lượng mũi nhọn để nâng tỷ lệ học sinh giỏi ngày càng cao và số lượng học sinh tham gia các kỳ thi, giao lưu học sinh giỏi do các cấp tổ chức. Tiếp tục đầu tư nâng cấp để các trường giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia và nâng mức cao hơn. Ngoài ra chú trọng để nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; quan tâm công tác xóa mù chữ và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt kế hoạch tập huấn và hoạt động thường xuyên của

TTHTCĐ.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, dòng họ, gia đình học tập; Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài để động viên các học sinh có thành tích cao và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhiều cố gắng trong học tập.

9. Y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ông Trần Quang Hoanh, công chức Văn hóa – Xã hội xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, kết hợp các biện pháp chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình. Chỉ đạo các thôn thực hiện có hiệu quả chính sách dân số và Quy ước Làng văn hóa, nâng cao chất lượng mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 15,5%; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chương trình y tế cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng bệnh, kiến thức tự chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP. Phấn đấu duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, xã tiên tiến về y học cổ truyền.

10. Lao động việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội

Bà Bùi Thị Nhân, công chức Văn phòng – Thống kê, phụ trách lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm các gia đình chính sách, người có công cách mạng, có các hoạt động thiết thực trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7/2024. Thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đảm bảo quy trình, quy định và đúng đối tượng, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,5%, Làm tốt công tác cấp phát Quà Tết của Chủ tịch nước, quà Tỉnh, huyện và trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa xã đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không được sai sót.

Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghề lao động nông thôn và tạo việc làm mới cho 50 lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo chỉ tiêu đề ra; Chú trọng công tác tuyên truyền nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo kế hoạch, làm tốt công tác xã hội hóa về kinh phí và sự tham gia tích cực của HTCT từ xã đến thôn trong công tác HMTN đảm bảo chỉ tiêu huyện giao.

11. Về Công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Ông Trần Quang Hoanh, công chức Văn hóa – Xã hội xã tham mưu

UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, chỉ đạo, theo dõi các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch; đồng thời quản lý tốt các hoạt động tín ngưỡng dân gian để định hướng tổ chức phù hợp với bản sắc văn hóa, truyền thống của địa phương, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước.

12. Công tác Quốc phòng - An ninh

a) Ông Trương Công Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Tăng cường công tác quốc phòng, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của lực lượng dự bị động viên, Dân quân nòng cốt, hoàn thành tốt công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân, chủ động kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Tăng cường quản lý thanh niên trong độ tuổi và có các giải pháp phù hợp để hoàn thành công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo 100% chỉ tiêu, đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp trên xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai diễn tập khu vực phòng thủ xã đảm bảo theo yêu cầu. Chủ động triển khai tốt các phương án, biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai năm 2024.

b) Ông Lê Công Thành, Trưởng Công an xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kiểm tra chấp hành Luật giao thông; phát huy hiệu quả mô hình CCB tự quản về an ninh trật tự, mô hình thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội đồng thời tiếp tục khảo sát xây dựng các mô hình tự quản mới; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về trộm cắp, đánh bạc, ghi số đề, khai thác cát sạn trái phép... Phấn đấu có 10/10 thôn “Đạt chuẩn về an toàn, an ninh trật tự”. Tăng cường kiểm tra và làm tốt công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra về PCCC và CHCN trên địa bàn, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh dễ xảy ra cháy nổ, có biện pháp để chấn chỉnh các cơ sở không tuân thủ theo quy định.

13. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

a) Về nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền

Ông Trần Bá Nhẫn, công chức Văn phòng – Thống kê xã tham mưu

UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

- Tăng cường tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nâng cao hơn nữa chất lượng, vai trò, trách nhiệm và năng lực của các cơ quan, đơn vị của xã trong việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực trong thực thi công vụ.

- Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

- Quan tâm đào tạo cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa nâng cao năng lực thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ.

b) Đẩy mạnh cải cách hành chính

- Bà Bùi Thị Nhân, công chức Văn phòng – Thống kê xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo quy trình, quy định, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, những nhiễu trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và các vấn đề an sinh xã hội khác.

Bằng nhiều giải pháp để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các văn bản mới quy định về trình tự, thủ tục, niêm yết công khai để nhân dân theo dõi, chấp hành và giám sát. Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào hoạt động tại cơ quan UBND xã. Thông qua Tổ công nghệ số của các thôn và công chức tại bộ phận TN&TKQ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, thực hiện việc thanh toán dịch vụ công trực tuyến, tăng cường hiệu quả về chuyển đổi số, đẩy mạnh hoạt động và phát huy hiệu quả trang Webside của xã trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về văn bản pháp luật và tiếp nhận ý kiến của tổ chức, nhân dân đối với hoạt động quản lý điều hành của xã. Đầu tư trang thiết bị thiết yếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã.

- Ông Trương Công Tuấn, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Nâng

cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm.

5. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

Ông Nguyễn Văn Tuất, công chức ĐC – NN – XD – MT xã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Tập trung củng cố, giữ gìn và nâng cao các nội dung, tiêu chí của xã Nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu. Chỉ đạo các thôn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu tiếp tục hoàn thành các tiêu chí trong đó phần đầu để xây dựng thôn Bắc Vọng Đông và thôn Hà Cảng đạt thôn NTM kiểu mẫu, ngoài ra phần đầu các thôn đã đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu trong năm 2024. Tuyên truyền, vận động người dân phát huy có hiệu quả lợi ích kinh tế vườn, tiếp tục khuyến khích người dân dọn dẹp, chỉnh trang các vườn để đăng ký xây dựng vườn mẫu, phần đầu năm 2024 toàn xã có thêm 5 vườn mẫu.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào Ngày chủ nhật xanh gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu theo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức sơ, tổng kết phong trào Chủ nhật xanh nhằm động viên khen thưởng kịp thời để phong trào ngày càng được lan tỏa mạnh.

Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng Nông thôn mới của xã; Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban phát triển nông thôn mới của thôn để cùng với nhân dân kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổ chức thực hiện. Tổ chức rà soát đánh giá các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu ngay từ đầu năm để có kế hoạch thực hiện,

Tập trung thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, khuyến nông có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên UBND xã căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ được phân công tập trung chỉ đạo, điều hành các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án và các dự án trọng điểm nêu trên nhằm thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

2. Các công chức chuyên môn của xã

- Bám sát các công việc được giao tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành kiên quyết, đạt hiệu quả

cao.

- Chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì hoặc được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các chương trình trọng điểm.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 20 hàng tháng, ngày 20 của tháng cuối quý và cả năm (trước ngày 20/11/2024) về Văn phòng – Thống kê để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

3. Đối với các chương trình, đề án được phân công (đặc biệt là các Đề án trình Đảng ủy và HĐND xã) các bộ phận chủ trì phải xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để tổ chức thực hiện và báo cáo UBND xã (gửi kế hoạch thực hiện về UBND xã trước ngày 15/01/2024). Văn phòng – Thống kê xã theo dõi, đôn đốc tham mưu UBND xã kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành kế hoạch tiến độ đề ra.

4. Các cơ quan đơn vị thuộc UBND xã, Trưởng thôn các thôn tăng cường công tác phối hợp, tham mưu đề xuất các nội dung, giải pháp; phát huy cao độ tinh thần thi đua quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện thành công Kế hoạch năm 2024, hướng đến hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã; Trưởng thôn các thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Mặt trận và các Đoàn thể của xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lợi